
sþ. 162. Fyrirspurn [150. mál]
til dómsmálaráðherra um fangelsismál.

Frá Guðmundi Ágústssyni og Inga Birni Albertssyni.

Er í undirbúningi bygging nýs fangelsis eða vinnuhælis? Ef svo er, hvar verður það reist
og hversu stórt verður það? Hvað kemur það til með að rúma marga fanga og hvenær er
áætlað að það verði tekið í notkun? Hver er áætlaður kostnaður við byggingu slíks fangelsis
eða vinnuhælis?


